

เขี่ยอิลิซลิตีฟุ้ง แห่แจ่งจับ พัน4ข้อหาหนัก

วิระชัยลุยสานคดี กระหน่ำการตั้ง

“พล.ต.อ.วิระชัย” ลุยโคราช ชั้นนอกชุดคดี
คลายคดี สางปมจับเด็กสาวโคราช วัย 15 ปี ทำ
กระหน่ำละเมิดลิขสิทธิ์การตั้ง อึ้ง เขี่ยเช่นแก๊ง
จับละเมิดลิขสิทธิ์ไฟล์สูง 22 ราย ♦ อ่านต่อหน้า 13

ลิขสิทธิ์ □ ต่อจากหน้า 1

เรื่องถูกคิดเงินกว่า 4 แสน แฉ พฤติกรรม ใช้
ก.ม.ลิขสิทธิ์ มากรรโชกทรัพย์ สั่งดำเนินคดี
เจียบ 4 ข้อหา เผย ออหมายเรียกกลุ่มจาว 4-5
คนมาเก็บสอบ หากคือดึงเจอหมายจับแน่ ด้าน
“บิ๊กดู” เข้ม สั่งทุกหน่วยงานจับมือแก้ปัญหาล
ทันไม่เห็นด้วยหากเป็นการ “ล่อให้กระทำผิด”
กรมทรัพย์สันทางปัญญา ถก ปอศ.-ตัวแทน

ลิขสิทธิ์ ทางป้องกันแอบอ้างลิขสิทธิ์ ซึ่ควร
ดักเตือน ไม่ใช่ดำเนินคดีเลย ผัง “ประจักษ์”
ตัวแทนลิขสิทธิ์อ้างได้รับมอบอำนาจจริง ซึ่มี
หลักฐานยืนยัน เด็กโพสตัดขายกระหน่ำการตั้ง
ไม่หวั่นถูกเขี่ยแจ่งความกลับเล่นงาน

จากกรณี เด็กสาวอายุ 15 ปี นักเรียน
ปวช. ชั้นปี 1 วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งใน
จ.นครราชสีมา ถูกผู้อ้างตัวเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์
การตั้ง พาดำรวจ สก.เมืองนครราชสีมา



วางแผนล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 พ.ย.
ผู้ปกครองเด็กสาวอายุ 15 ปี พาเด็กสาวนำหลัก
ฐานเข้าพบ พล.ต.อ.กเชนทร์ เสดตะปุตะ ผกก.
สก.เมืองนครราชสีมา พร้อมกลุ่มสมาชิกชีพ สภา
ทนายความ และยุติธรรมจังหวัด เพื่อให้การช่วย
เหลือเกี่ยวกับคดี หลังพบเบาะแสพฤติกรรมของ
กลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์ อาจเข้าข่ายฐานความผิด
กรรโชกทรัพย์ กักขังหน่วงเหนี่ยว โดยมีผู้เสียหาย
จำนวนมาก ที่เคยถูกกลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์
ล่อซื้อและจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หลากหลาย
ชนิดสินค้า เช่น แก้วเก็บความเย็น กระถาง
สติ๊กเกอร์ เสื้อ ซองพลาสติกใส่โทรศัพท์มือถือ
และอื่น ๆ รวม 22 คน นำหลักฐานมาปรึกษา
ข้อกฎหมายกับทีมทนายความอาสาจากสภา
ทนายความ จ.นครราชสีมา เพื่อรวบรวมข้อเท็จ
จริงพิจารณาดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับกลุ่ม
ตัวแทนลิขสิทธิ์ โดยแต่ละคนถูกกระทำใน
ลักษณะเดียวกัน ติดต่อล่อซื้อสินค้า แล้วพา
ตำรวจจับกุม ก่อนเจรจาไถ่กลับ เรียกว่าเสียหาย
รายละ 10,000-100,000 บาท รวมค่าเสียหาย
ประมาณ 400,000 บาท

ด้าน พล.ต.อ.กเชนทร์ กล่าวว่า กรณีนี้ยืนยัน
ว่าตำรวจไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่พร้อมดำเนินการตรวจสอบตามข้อสงสัย
ต่าง ๆ ยืนยันจะไม่ยอมให้มิฉะฉินพหามาภิมาบน
โรงพักเด็ดขาด ส่วนในทางคดีหากมีการแจ้งความ
ดำเนินคดีกับกลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์ ตำรวจก็พร้อม
ดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายอย่างตรงไป
ตรงมา

ต่อมา พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง
ผบ.ตร. เดินทางมาติดตามคดี โดยเข้าหารือกับ
พล.ต.ท.พูนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3
พล.ต.ศ.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผบค.ภ.จว.
นครราชสีมา และตำรวจที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้พา
ตัวเด็กสาววัย 15 ปี พร้อมผู้ปกครอง เข้าให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง
จากนั้นพาไปชี้จุดที่ถูกตำรวจพร้อมกลุ่มตัวแทน
ลิขสิทธิ์จับกุมแล้วมาทำบันทึกการจับกุมในห้อง
ปิดมิดชิด ด้านข้าง สก.เมืองนครราชสีมา พร้อม
เจรจาไถ่กลับค่าเสียหาย และนัดจ่ายเงินที่ร้าน

◀ **สั่งเอาผิด...พล.ต.อ.วิระชัย** ทรงเมตตา
รอง ผบ.ตร. เดินทางมาติดตามคดีคลายคดีจับ
ลิขสิทธิ์กระหน่ำการตั้ง ที่ สก.เมืองนครราชสีมา
ยืนยันพฤติกรรมตัวแทนรับช่วงบริษัทลิขสิทธิ์
เข้าข่ายกรรโชกทรัพย์ พร้อมประสานผู้เสียหาย
ให้เข้าแจ้งความดำเนินคดี

กาแฟนใน สก.เมืองนครราชสีมา ซึ่งจากการให้ข้อมูลของเด็กสาว ทำให้ตำรวจพิจารณาถึงพฤติการณ์ของแก๊งตัวแทนลิสลิตีที่เข้าข่ายการกระทำความผิด จึงสั่งการให้ผู้ปกครองพาเด็กสาวนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีทันที

พล.ต.อ.วิระชัย กล่าว ว่า พฤติกรรมของกลุ่มตัวแทนรับช่วงบริษัทลิสลิตีที่เข้าข่ายการกระทำความผิด โดยเฉพาะกรณีของเยาวชนอายุ 15 ปี เนื่องจากคนของตัวแทนลิสลิตีเป็นผู้สั่งให้เยาวชน 15 ปี ผลิตรถยนต์ลวดลายการ์ตูน เพื่อเป็นหลักฐานนำไปสู่การจับกุม จึงให้เยาวชน 15 ปี พร้อมผู้ปกครองในฐานะผู้เสียหาย เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สก.เมืองนครราชสีมา ดำเนินคดีฐานกระทำความผิด หลังจากนี้จะออกหมายเรียกตัวกลุ่มตัวแทนลิสลิตี 4-5 คนและทราบตัวหมดแล้วให้มาพบพนักงานสอบสวนเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมาย หากยังฝ่าฝืนจะต้องออกหมายจับตามขั้นตอน ส่วนผู้เสียหายรายอื่น ๆ รวม 22 ราย จะต้องนำหลักฐานแจ้งความเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเช่นกัน เพราะถือเป็นการใช้กฎหมายลิสลิตีมาหลอกลวงกับเด็ก พ่อค้าแม่ค้า จะต้องไล่ล่าจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามความผิดกระทำความผิด ถือเป็นคดีอาญา มีโทษสูงสุดจำคุก 5 ปี และปรับเงินตามความเสียหาย หรือโทษจำคุกปรับ ส่วนความผิดต่างกรรมต่างวาระ หากผู้เสียหาย 20 คน โทษจำคุกคนละ 5 ปี อาจมีโทษจำคุกถึง 100 ปี

ส่วนที่ จ.ร้อยเอ็ด กรณีมีผู้อ้างเป็นตัวแทนลิสลิตีล่อซื้อกระต๊อรูปการ์ตูน จากเหยื่อสาว 2 คน อายุ 24 ปี และ 16 ปี คล้ายกับเหยื่อสาวที่ จ.นครราชสีมา พร้อมเรียกเงิน 50,000 บาท แต่ว่าเหยื่อสาวทั้ง 2 ราย ไม่มีเงิน ทำให้ถูกคุมตัวในห้องขัง สก.ราชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 1 คืน จนรุ่งเช้าญาตินำเงินมาประกันตัวนั้น โดย น.ส.มลิตา ภายะโส อายุ 24 ปี หนึ่งในผู้ตกเป็นเหยื่อ กล่าวว่า เพิ่งเรียนจบ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จากวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และว่างงาน จึงคิดทำกระต๊อจำหน่ายช่วงเทศกาลลอยกระทง และลองเอารูปการ์ตูนมาแปะติดตั้งเป็นแบบ ก่อนโพสต์ลงเฟซบุ๊ก กระทั่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ทักเข้ามาล่อซื้อ จึงทำและนำไปส่งกระทงที่ถูกจับ ทั้งนี้ระหว่างการสอบสวนผู้อ้างว่าเป็นตัวแทนลิสลิตีเสนอให้จ่ายเงิน 50,000 บาท หากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดี ตนและน้องสาวที่ไม่รู้เรื่อง รวมทั้งไม่มีเงิน จึงถูกนำตัวไปคุมขังในห้องขังในที่สุด ขณะ

ที่ พ.ต.อ.ไกร สอนสี ผกก.สก.ราชบุรี ยืนยันว่า ตำรวจทำตามกฎหมาย เพราะผู้อ้างเป็นตัวแทนลิสลิตีมีหลักฐานมาลงบันทึกประจำวัน ส่วนเรื่องการเรียกเงินใกล้เคียง เป็นเรื่องของผู้ร้อง ตำรวจไม่สามารถใกล้เคียงได้

วันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ที่ร้านกาแฟในซอยลาดพร้าว 15 กรุงเทพฯ นายประจักษ์ โพธิผล ตัวแทนลิสลิตีบริษัทการ์ตูนแห่งหนึ่ง ที่แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า ภายหลังบริษัท TAC ออกแถลงการณ์ว่า ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดเข้าจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั้น เนื่องจากบริษัทเป็นเพียงฝ่ายดูแลการจัดจำหน่าย ส่วนบริษัท เวิร์ชเชค จำกัด ที่ตนเป็นพนักงาน เป็นฝ่ายปราบปรามโดยตรง ที่ได้รับมอบอำนาจจากประเทศญี่ปุ่น ตนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดำเนินลิสลิตี ส่วนเรื่องการรับเงิน 50,000 บาท คาดว่าเป็นความเข้าใจผิดทางแง่กฎหมาย ที่ระบุใน พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ม.31 ว่าผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000-400,000 บาท กรณีของเด็กคือการทำซ้ำและดัดแปลงลวดลายตัวการ์ตูน ตำรวจมีหลักฐานว่าน้องได้ลงขายมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา

นายประจักษ์ กล่าวต่อว่า เมื่อตำรวจเชิญตัวเด็กมาโรงพักเพื่อเราเอาใกล้เคียง ตนในฐานะผู้รับมอบอำนาจจึงมีสิทธิในการตัดสินใจทางคดีและเห็นแก่เด็กจึงถอนแจ้งความ ส่วนเงิน 5,000 บาท ถือเป็นค่าเสียหายที่ต้องส่งให้กับบริษัทตามลิสลิตี มีรางวัลเงินจับมูลค่าต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ยืนยันว่า ดำเนินการทางกฎหมายทั้งกับรายใหญ่หรือรายย่อย อย่างไรก็ตาม ตนไม่ใช่คนที่สั่งจองกระต๊อกับเด็กเพื่อให้มาถูกจับกุม และไม่มีใครมาเล่นสอในห้อมมีดตามที่เป็นข่าว เพราะห้อมที่ใช้สอบสวนเป็นเพียงห้อมประชุม แต่ในวันนั้นไม่ได้เปิดแอร์ จึงออกมาตามบันไดข้างนอกห้อม ยืนยันว่าไม่มีใครบังคับให้เซ็นยอมรับความผิด ส่วนรายละเอียดทางคดีไม่ขอเปิดเผย ทั้งนี้หากทางครอบครัวหรือบุคคลใดจะแจ้งความกลับเนื่องจากมองว่าพวกตนเป็นแก๊งค์ดกทรัพย์ก็ยินดี เพราะบริสุทธิ์ใจและมีหลักฐาน รวมถึงหนังสือมอบอำนาจ

ด้าน ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ หรือ ทนายคลายทุกข์ กล่าวว่า คดีนี้หากเป็นตามที่เด็กบอกว่า ถูกว่าจ้างให้ประดิษฐ์กระต๊อและนัดหมายให้มาส่งของเพื่อที่จะถูกจับกุม มีภาษาเทคนิคว่า “ล่อให้กระทำความผิด” ต่างกับการล่อซื้อ ที่หมายคามว่า ผู้ที่ถูกล่อได้กระทำความผิดจริง

อยู่แล้ว ในส่วนนี้ต้องตรวจสอบจากพนักงานสอบสวนว่า มีข้อเท็จจริงอย่างไร ขณะเดียวกันศาลฎีกามีคำพิพากษาเป็นแนวทางหลายคดีว่า ผู้ที่ถูกล่อให้กระทำความผิดนั้น ไม่มีความผิด อีกทั้งตำรวจไม่มีอำนาจจับกุมสอบสวน

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงแนวปฏิบัติกรล่อซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ว่า ต้องไปดูว่าการจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการล่อซื้อหรือล่อให้กระทำความผิด มีความแตกต่างกัน เพราะการล่อซื้อเป็นการล่อเพื่อหาพยานหลักฐานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่การล่อเพื่อให้กระทำความผิดคนไม่เห็นด้วย ถ้าไม่ได้ทำผิดอยู่แล้วก็ไม่เป็นอะไร แต่ถ้าทำผิดไปหาหลักฐานเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงแล้วว่า คดีนี้เข้าข่ายการกระทำความผิดพร้อมกันทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำรวจ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เกิดความชัดเจน ถ้ามีผลกระทบต่ออะไรให้ร้องเรียนเข้ามา ส่วนกรณีเด็กสาววัย 15 ปี ที่ถูกตัวแทนดำเนินการล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ จะมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์หรือไม่นั้น ได้กำชับไปแล้วอย่าไปหลงเชื่อ เจ้าหน้าที่อย่าไปกระทำความผิดแบบนี้ ใครทำผิดต้องถูกลงโทษ ส่วนที่มองว่าเด็กจะถูกหลอกได้ง่ายนั้น ลือลือให้มีความรู้กับเด็กด้วย และเด็กจะต้องมีภูมิคุ้มกันตัวเอง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ได้สั่งการให้ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ไปช่วยเหลือเยาวชนที่ถูกแจ้งความและผู้ปกครอง นอกจากนี้ได้สั่งการให้ไปช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อรายอื่น ที่ถูกกระทำในลักษณะดังกล่าวด้วย หากรายได้ถูกควบคุมตัวไว้ในสถานพินิจ จะให้เงินจากกองทุนยุติธรรมไปช่วยเหลือและประกันตัวเนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์จริงไม่ได้ต้องการให้มีการดำเนินคดีอย่างนั้น ผู้เสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีตามแนวทางของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข พร้อมขอให้ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวัง หากพบในลักษณะเช่นนี้ให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายทันที

มีรายงานว่า ชายที่เดินทางไปล่อให้เด็กสาวอายุ 15 ปี ที่ จ.นครราชสีมา กระทำความผิดนั้นเมื่อซีพีเป็นวินจอย. ส่วนภรรยา มีอาชีพขายถูกชิ้นปิ้ง ในตลาดเมืองนครราชสีมา ซึ่งภายหลังเป็นข่าว ได้ปิดร้านหยุดตัวไป 3 วันแล้ว

นายพรศักดิ์ สังข์ส้วาลย์ กรรมการ

บริหารสภาพความ ภาค 5 ในฐานะรองโฆษก สภาพความ ยกตัวอย่างข้อกฎหมายในคดี ลิขสิทธิ์ ว่า มีประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ควรรู้ ดังนี้ 1.บุคคลที่อ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์จริงหรือไม่ และพนักงานสอบสวนตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจถูกต้องหรือไม่ 2.การที่ผู้กล่าวหาอ้างว่า เด็กกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้กล่าวหาจ้างวานให้เด็กหญิงนั้นไปกระทำการละเมิด เช่นนี้ ถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้เสียหาย ตามกฎหมาย เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4077/2549 ที่ระบุว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่อาจรับฟังได้ว่า จำเลยมีเจตนาแต่แรกที่จะขายแผ่นซีดีภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย กรณีเป็นเรื่องที่ผู้แทนผู้เสียหายชักจูงใจหรือก่อให้เกิด จำเลยกระทำความผิด จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์จึงไม่ชอบ ทำให้การสอบสวนไม่ชอบ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดี ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

ขณะที่ นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาพความ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ทนายความอาสาประมาณ 20 คนได้เข้าไปยัง สภ.เมืองนครราชสีมา ร่วมตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยในวันที่ 7 พ.ย. จะนัดประชุมเพื่อสรุปข้อเท็จจริงแต่ละรายของผู้เสียหาย 22 ราย เพื่อเตรียมจะแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มตัวแทน โดยลักษณะความผิดเป็นไปได้ที่จะแจ้งความกลับในวันที่ 8 พ.ย. รวม 4 ข้อหา แจ้งความเท็จ ปลอมและใช้เอกสารปลอม กรรโชกทรัพย์ และกักขังหน่วงเหนี่ยว

ที่กระทรวงพาณิชย์ เวลา 16.00 น. นาย วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เชิญกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดำรวจ บก.ปอศ. รวมถึงเจ้าของและตัวแทนลิขสิทธิ์ เช่น บริษัท เวิร์ดเช็ค จำกัด บริษัท แอนิเมชันอินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เข้าหารือ โดยเบื้องต้นขอความร่วมมือให้เจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าต่าง ๆ คัดเลือกตัวแทนที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมทำงานเพื่อป้องกันปัญหาการกระทำที่ไม่เหมาะสม ในส่วนของเด็กสาววัย 15 ปี ควรตัดเดือนก่อนไม่ใช่ดำเนินคดีทันที แต่หากมีการกระทำผิดที่ซ้ำ ๆ สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย รวมทั้งมอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไปรวบรวมรายละเอียด ลิขสิทธิ์และใครเป็นเจ้าของสิทธิ์ โดยให้อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน การตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจว่าเป็นใครบ้าง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการสอบถามกับบริษัท เวิร์ดเช็ค จำกัด ว่าตัวแทนที่ไปจับกุมตามที่ป็นข่าว เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทหรือไม่ ซึ่งทางบริษัทแจ้งว่ากำลังตรวจสอบอยู่เพราะอาจจะมีกรมมอบอำนาจหลายช่วง ส่วนนายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหารบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์เดลินิวส์ผ่านทางโทรศัพท์ว่า บริษัทได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ การ์ตูนรีแลคคุมะ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่นเพียงผู้เดียวในไทย และขอยืนยันว่าบริษัทไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย อีกทั้งไม่รู้จักรับนายประจักษ์ ด้วย.